

# ด่วนที่สุด

ที่ กค 0406.4/ร. 31



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม.10400

16 มีนาคม 2553

เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี สมาชิกการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 เห็นชอบประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏ เหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวส่งผลให้ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และบุคลากรอื่นของรัฐ ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการนอกที่ตั้ง สำนักงานปกติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาทั้งภายในและต่างประเทศที่ได้จัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินไว้แล้วหรือได้จองห้องพักโรงแรมไว้ล่วงหน้า หรือกรณีที่ส่วนราชการได้เตรียมการเพื่อปฏิบัติการกิจปกติ หรือตามนโยบายของรัฐ เช่น การฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ การประชุมราชการ การสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ การรับรองชาวต่างประเทศ เป็นต้น และหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้มีคำสั่งให้งดหรือเลื่อนกำหนดการอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ภายในช่วงเวลาตามประกาศดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ บุคลากรอื่นของรัฐ และส่วนราชการ สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ได้ดำเนินการไปแล้วจากงบประมาณ ของส่วนราชการได้อย่างถูกต้อง และเพื่อเป็นการลดภาระของส่วนราชการในการขออนุมัติ ต่อกระทรวงการคลังก่อนการเบิกจ่าย จึงเห็นควรอนุมัติเป็นหลักการให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ดังนี้

1. กรณีเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ ให้เบิกจ่ายค่าโดยสารพาหนะ ประจำทางซึ่งไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรโดยสารได้ เช่น ค่าเครื่องบิน ค่ารถไฟ ค่ารถประจำทาง ระหว่างจังหวัด เป็นต้น รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการคืนหรือเปลี่ยนบัตรโดยสารดังกล่าว และค่าธรรมเนียม ในการจองห้องพักล่วงหน้า ได้เท่าที่จ่ายจริงตามที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ

2. กรณีการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ การประชุมราชการ การสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ การรับรองชาวต่างประเทศ เป็นต้น ให้ส่วนราชการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเตรียมการได้เท่าที่จ่ายจริงตามที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ

3. กรณีที่ส่วนราชการใดจำเป็นต้องมีคำสั่งให้ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ บุคลากรอื่นของรัฐ มาประจำสำนักงานนอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ หรือนอกผลัดนอกกะ เพื่อปฏิบัติการกิจเฉพาะกิจในช่วงเหตุการณ์ความไม่สงบให้ส่วนราชการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ

/ ผู้ปฏิบัติงาน ...

ผู้ปฏิบัติงานได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  
ราชการ พ.ศ. 2550 โดยอนุโลม โดยให้ส่วนราชการพิจารณาจำนวนผู้ปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็น เหมาะสม  
และประหยัด ทั้งนี้ หากข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ บุคลากรอื่นของรัฐ ได้รับค่าตอบแทนอื่น  
จากการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกันแล้วไม่ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิสิต ชัยสุตวร)

รองปลัดกระทรวงการคลัง  
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง  
สำนักกฎหมาย  
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
โทร. 0-2273-9984